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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2566 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. ผู้ชวยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการ  10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  

รายวิชาทางคลินิก    กรรมการ 15 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 
รายวิชาทางปรีคลินิก    กรรมการ 

10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 20 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมบัติ แสงพล    หัวหน้าบริหารและธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  โดยให้25 

กรรมการทุกคนรายงานตัว แล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

1) คณะมีก าหนดส่งรายงาน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  (EdPEx)  30 

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  
2) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีก าหนดพิจารณาแผนจัดตั้งงบประมาณกลางปี 2566 ใน

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566  
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3) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2566 แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแผนในการจัดท า KKU Framework Forsight โดยมีรายละเอียดดัง
ภาพ ซึ่งหากมีข้อมูลทีช่ัดเจนแล้ว จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบต่อไป 

 5 

 
 
 
 
 10 

 
 
 
 
 15 

 
 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 1.2 สรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 20 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2566 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 มี ดังนี้  

หมวดเงินงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 

หมวดค่าตอบแทน 210,000.00 บาท 158,012.00 บาท 51,988.00 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 3,085,604.40 บาท 1,613,991.84 บาท 1,202,713.12 บาท 

หมวดค่าวัสดุ   3,150,416.28 บาท 999,073.60 บาท 1,693,785.29 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 50,000.00 บาท 23,749.86 บาท 26,250.14 บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดส่วนอื่นๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม  https://kku.world/mr2ev 
มติ ที่ประชุม รบัทราบ 
 25 

 
 
 
 

https://kku.world/mr2ev
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 1.3 เรื่องเวียนที่เสนอคณะกรรมการที่เห็นชอบในรอบเดือนที่ผ่านมา 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า รอบเดือนที่ผ่านมา มีเรื่องที่ได้เวียนกรรมการ
ประจ าคณะ จ านวน 1 เรื่อง  คือ รับรองเกรดวิชา 079 001 และรับรองส าเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ของ
นางสาวสุดา จายหลวง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/1ksy6 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวัน 
ที่ 8 ธันวาคม 2565  
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้ง10 

ที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/9ys9j  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 11 แก้ข้อความ “ก าหนดกรอบหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะให้ 

  ชัดเจนด้วย” เป็น “ออกประกาศหรือก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน” 15 

บรรทัดที่ 14 แก้ค าว่า “ท าไปหารือไป” เป็น “ หารือไป” และ “แชร์หนังสือ” เป็น  
    “ส่งหนังสือ” 
   บรรทัดที่ 19 แก้ข้อความ “พร้อมก าหนดกรอบหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ 

ให้ชัดเจน” เป็น “พร้อมออกประกาศหรือก าหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน” 
  หน้าที่ 5 บรรทัดที ่1 -20 แก้ไขข้อความใหม่เป็น 20 

 ...ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า  
  1) VM Application สามารถดาวน์โหลดในระบบ Android ได้แล้วหรือไม่       

ถ้าสามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ขอให้ทางคณะแจ้งบุคลากร ทางไลน์กลุ่ม VM Official เพ่ือให้บุคลากรติดตั้งและ
ทดลองใช้  

  2) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 บริษัทแจ้งว่าจะระดมความเห็นหรือเก็บ25 

ข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติม  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นมา ไม่ทราบว่าทางบริษัทหรือทางคณะได้
ด าเนินการเรื่องนี้อย่างไร  

  3) ในเรื่องการอบรม VM Application แก่แอดมิน เกรงว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์
อะไรนัก และระบบ Virtual conference จะสามารถจัดห้องประชุมได้จริงหรือเป็นลักษณะจ าหน่ายตั๋วทางออนไลน์  

 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม  รับว่าจะเป็นผู้ติดตามเรื่องนี้ต่อไป และแจ้งว่าบริษัทจะ30 

อบรม VM Application ในส่วนของการจดัการระบบ Virtual conference ก่อน โดยจะน ามาใช้ในโครงการอบรม
ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง ก าลังด าเนินการ รวมถึงการประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการระดับนานาชาติ (KVAC) ด้วย 

https://kku.world/1ksy
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ประธานฝากให้ นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เตรียมข้อมูลและประชาสัมพันธ์บุคลากรด้วย และ
แจ้งเพ่ิมเติมในส่วนเเงินบริจาคการจัดท า Application ลัมปิสกิน ถ้ามีเงินบริจาคเข้ามาแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินคณะ
จะต้องออกใบเสร็จให้ โดยความคืบหน้าขณะนี้ คณะก าลังให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยทีมจากปศุสัตว์จังหวัด และ
สัตวแพทย์ผู้ใช้งาน รวมถึงบุคลากรในคณะบางส่วนทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน คาดว่าภายในสิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2566 การทดสอบระบบจะเสร็จสิ้น    5 

ในส่วนโครงการจัดท าระบบซอฟต์แวร์ส าหรับบันทึกข้อมูลผ่านระบบประจ าฟาร์ม (Smart 
Faming) ซ่ึงเป็นหนึ่งใน OKRs ที่คณะรับมาจากมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องด าเนินการและรายงานความคืบหน้าไป
ยังมหาวิทยาลัย โดยจะน ากล้องอัจฉริยะมาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมสัตว์ การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ให้มีประสิทธิภาพเต็มที่...  
  บรรทัดที่ 31 แก้ค าว่า “สระกูด” เป็น “สระกุด” 
  หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 3 แก้ค าว่า “สระกูด” เป็น “สระกุด” 10 

  หลังจากแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ความคืบหน้าระบบเวชระเบียนโรงพยาบาลสัตว์ 15 

รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับระบบเวชระเบียนโรงพยาบาลสัตว์
ว่า บ่ายวันนี้จะมีประชุมการใช้โปรแกรมให้ตรงกัน ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะหมอเท่านั้น  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2 ความคืบหน้าปรับปรุงต่อเติมอาคารสัตววิทยารักษ์ 20 

 รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงต่อเติมอาคารสัตว
วิทยารักษ์ ว่า ตรวจรับงานไปแล้ว เหลือฉีดล้างท าความสะอาด คาดว่าต้นเดือนหน้าจะสามารถใช้งานได้ 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.3 ความคืบหน้า Application 25 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้า VM Application  ดังนี้ เมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2566 บริษัทออคทะ ได้มาอบรมทีม Admin ของคณะ เป็นการอบรมการบริหารจัดการระบบ 
Virtual conference ให้สามารถรายงานผลได้ง่ายข้ึน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน และรองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ให้รายละเอียดว่า ตาม
ข้อมูลทีบ่รษัิทมาน าเสนอ ไม่น่าจะเป็น Virtual conference   30 

ประธาน ขอให้ผู้อ านวยการกองไปประสานกับบริษัทและน าเสนอต่อที่ประชุมอีก ส่วนเรื่องเงิน
บริจาค Application lumpy skin นั้น มีเอกชนบริจาคแล้ว 1 ราย จ านวน 150,000 บาท คาดว่าสิ้นเดือนนี้เงิน
บริจาคท้ังหมดจะได้มาครบจ านวนที่ต้องการ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.4 การจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา 
  นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม  แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษาว่า  
ตามทีป่ระชาคมบ้านสระกุด ได้ท าประชาพิจารณ์ในการจัดตั้งสถานีฟาร์มของคณะ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2565 
ผลการประชาพิจารณ์ชาวบ้านเห็นด้วยในการจัดตั้ง  คณะจึงได้ท าหนังสือถึงอธิการบดี เพ่ือแจ้งผลการประชา5 

พิจารณ์พร้อมขอตั้งงบประมาณกลางปี 2566 ส าหรับจัดซื้อที่ดิน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

https://kku.world/2i8m0 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ให้ข้อมูลว่า ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยจะเป็น
ผู้ซื้อที่ดินให้คณะ คณะเป็นเพียงผู้ลงทุนเรื่องโรงเรือนและระบบไฟฟ้าน ้าประปา เหตุใดถึงต้องท าหนังสือขอตั้ง
งบประมาณส าหรับจัดซื้อที่ดิน 10 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสิทธิ์  สุวรรณโชติ  แจ้งว่า ขอให้การให้ข้อมูลแต่ละเรื่อง ที่ แจ้งต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ มีข้อเท็จจริงและมีความจริงใจด้วย สรุปว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้ซื้อให้ใช่หรือไม ่

นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม แจ้งว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะด าเนินการจัดซื้อจัดหาที่ดินให้ก่อน 
หากคณะต้องการให้เป็นทรัพย์สินของคณะเอง ก็ต้องทยอยตัดโอนงบประมาณในแต่ละปีส่งคืนมหาวิทยาลัย       
แต่ในขณะนี้ คณะยังขาดงบประมาณ จึงได้ท าบันทึกถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือขอให้ตั้งงบประมาณกลางปี 2566 ส าหรับ15 

จัดซื้อท่ีดินไปแล้ว ตามท่ีแจ้งเบื้องต้นแล้ว  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ให้ ข้อมูลว่าทราบมาว่า มีหนังสือจากกองยุทธศาสตร์ ถึง
อธิการบดี เรื่องการจัดซื้อที่ดินเพ่ือจัดตั้งสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา และให้แจ้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพ่ือประสาน
การด าเนินการจัดซื้อที่ดินและการเสนอแผนการเช่าพ้ืนที่ต่อมหาวิทยาลัย ไม่ทราบว่า คณะได้รับหนังสือเรื่องนี้
หรือไม่ โดยงบประมาณที่คณะจะใช้จ านวน 4 ล้านกว่าบาท โดยส่วนตัวไม่ขัดข้องถ้าเป็นประโยชน์ต่อคณะ แต่ควรมี20 

ความชัดเจนตั้งแต่แรก สิ่งที่กังวลคือที่การส ารวจด้านกายภาพ โดยเฉพาะเรื่องน ้าใต้ดิน คณะมีการส ารวจที่จริงจัง 
หรอืไม่ ถ้าไม่มีน ้าการตั้งสถานีฟาร์มก็จะไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้   
  ประธานแจ้งว่า ได้ประสานกับคณะเทคโนโลยีแล้ว ทราบว่าคณะเทคโนโลยียินดีที่จะเข้าไปส ารวจให้ 
แต่ที่ดินยังเป็นที่ดินเอกชน จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้ อย่างไรก็ตาม คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการต่อระบบ
น ้าประปาและไฟฟ้าแรงสูง เข้ามายังสถานีฝึกอบรมของคณะแพทยศาสตร์ ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับพ้ืนที่ที่จะซ้ือ ดังนั้น จึง25 

ถือวา่แหล่งสาธารณูปโภคได้เข้าถึงพ้ืนทีดั่งกล่าวแล้ว    
  ในเรื่องหนังสือที่รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา กล่าวถึง ประธานยังไม่เห็นหนังสือฉบับนี้ หาก
ได้รับหนังสือนี้แล้ว จะน ามาพิจารณาอย่างในคณะกรรมการบริหารอีกครั้ง โดยในระหว่างนี้นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม
ได้ตรวจสอบการรับหนังสือเข้า ปรากฏว่าหนังสือดังกล่าวได้อยู่ใน Drive เสนอถึงผู้อ านวยการกองในเวลาประมาณ 
11.00 น. ในวันนี้ จงึยังไม่เหน็เรื่องดังกล่าว   30 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน แจ้งว่า หากคณะจะท าหนังสือถึงเจ้าของที่ดินเพ่ือเข้าส ารวจ
แหล่งน ้าจะกระท าได้หรือไม่ อยากให้หารือตรงนี้ด้วย  หรือถ้าส ารวจแล้วไม่พบแหล่งน ้าหรือมีไม่เพียงพอที่จะใช้ท า
ฟาร์ม คณะควรจะมองหาพ้ืนที่ส่วนอื่น 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  แจ้งว่าคณะต้องด าเนินการส ารวจว่าสามารถน าสัตว์ชนิดใด
ไปเลี้ยงได้บ้าง ถึงจะมาประมาณการได้ว่า จะมีการใช้น ้าปริมาณมากน้อยแค่ไหน  ซึ่งการบริหารจัดการฟาร์มต้องมี
โครงการประกอบด้วย 

ประธานแจ้งว่า การเลี้ยงสัตว์ปีก สัตว์น ้า สัตว์เคี้ยวเอ้ือง สามารถด าเนินการได้เลย โดยได้หารือกับ
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษาไว้แล้ว โดยจะแต่งตั้งกรรมการขึ้นแต่ละประเภทของสัตว์ หากข้อมูลหรือ5 

ความคืบหน้าเรื่องนี้จะน ามาแจ้งที่ประชุมทราบต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.5 การน าร้านค้าสวัสดิการเป็นวิสาหกิจส่วนงาน 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม สืบเนื่องเกี่ยวกับการน าร้านค้าสวัสดิการเป็นวิสาหกิจส่วนงาน ว่าได้10 

ไปศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว มีข้อสรุปคือ  
  1) การปรับเป็นหน่วยงานภายใน ซึ่งไม่สะดวกเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  
  2) การปรับเป็นวิสาหกิจส่วนงาน มีข้อจ ากัดที่ว่า คณะจะต้องแบ่งปันผลประโยชน์ร้อยละ 10 ของ
รายได้ใหแ้ก่มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะจ านวนที่มากเกินไป  
  3) การปรับเป็นการร่วมทุนกับเอกชน  ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากเอกชนจะเป็นผู้ริเริ่มโครงการ15 

หรอืมีโครงการไว้แล้ว คณะเพียงเข้าไปร่วมและสามารถถือหุ้นส่วนได้ไม่เกินร้อยละ 50   
  4) การให้เช่าพ้ืนที่ โดยต้องขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการจะต้องท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัย โดยส านักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน เช่นเดียวกับที่คณะแพทยศาสตร์และคณะเกษตรศาสตร์
ด าเนินการอยู่   ทั้งนี้ ส านักงานบริหารจดัการทรัพย์สิน ได้ประมาณการค่าเช่าตามขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกับร้านค้า
สวสัดิการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/tadkv   20 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน สอบถามว่า ถ้าเลือกวิธีที่  4 จะมีรายได้เข้าคณะกี่บาท ถ้าคณะ
จะปรับรูปแบบ เสนอให้ปรึกษานักเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประเมินรายได้หรือตัวเลขต่างๆ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  สุวรรณโชติ ให้ข้อมูล หากคณะท าด าเนินการเอง คณะจะได้
ผลประโยชน์ทั้งหมด เพียงแต่จะต้องมาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จัดสินค้าคงคลังเอง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม เสนอที่ประชุมว่า ทางออกหนึ่งที่คณะจะมองคือ ให้สมาคม25 

ศิษย์เก่าเข้ามาบริหารจัดการ  
รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ให้เป็นข้อมูลพิจารณาว่าหากให้เอกชนเช่า  จะต้องพิจารณาถึง

รายได้ที่จะเข้าคณะ โดยคณะจะต้องมีสัดส่วนรายได้ใกล้เคียงกับรายได้เดิม ในส่วนที่จะให้สมาคมศิษย์เก่ามาเช่า    
ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถด าเนินการได้ 
  มติ ที่ประชุม ให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ให้รายละเอียดเพ่ิมเติมและให้เสนอชื่อ30 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีอาชีพ มีผลงานที่ชัดเจน เพ่ือประเมินความเป็นไปได้ เสนอที่ประชุมอีกครั้ง 
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 3.6 ความคืบหน้าวารสารคณะ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับวารสารคณะ ว่าตามแผนการปรับปรุง
ของทีมบรรณาธิการซึ่งก าลังด าเนินการคือ  
  1) จะแต่งตั้งกองบรรณาธิการชุดใหม่  เพื่อจะได้มีคนที่มีศักยภาพเพ่ือดึง Menu scrip เข้ามา  
  2) การท าความร่วมมือกับวิชาปัญหาพิเศษกับสัมมนา เพื่อให้ได้ paper   5 

  3) การเปลี่ยนชื่อวารสาร ตอนนี้ยังไม่ได้ชื่อใหม่   
  4) การ citation ขึ้นอยู่กับ Menu scrip หรือรูปแบบ paper ที่ส่งมาตีพิมพ์  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา ให้ข้อมูลว่า ตัวเองเป็นคณะกรรมการวารสารคณะ แต่ไม่เคยถูก
เรียกประชุม จึงไม่ทราบว่า ข้อมูลที่น ามาแจ้งวันนี้ ได้มาจากส่วนไหน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม ให้ข้อมูลว่าข้อมูลที่แจ้งได้มาจากกองบรรณาธิการวารสาร 10 

และคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ได้รบัการแต่งตั้ง ไม่มีการประชุมนานแล้ว เสนอให้แต่งตั้งกรรมการวารสารชุดใหม่ เพ่ือให้
วารสารเดินหน้าได้ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอให้ก าหนดไว้ระเบียบวิชาปัญหาพิเศษไว้ด้วย  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 15 

 3.7 โครงการ WOAH OSU-KKU AID 1-C VEE Hub SEA 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับโครงการ WOAH OSU-KKU 

AID 1-C VEE Hub SEA ว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 19.00-20.00 น.  OSU ไดจ้ัดกิจกรรม 
Webinar โดยคณะไดส้อบถามว่าผลจากการท า Assesment workshop การประเมินหลักสูตร สพ.บ. ทางด้าน 
D1C ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาผลเป็นอย่างไร และคณะต้องด าเนินการในสิ่งใดเพ่ิมบ้าง และในวันที่  28-30 มีนาคม 20 

พ.ศ. 2566 จะมีการ Onsite Visit เพ่ือรายงานผลการประเมิน D1C ของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตามท่ี
เคยแจ้งไว้แล้ว 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 3.8 ขอล้างเครื่องกรองน ้าและติดตั้งเครื่องกรองน ้า 25 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้ขอข้อมูลเพ่ิมเติมถึงความจ าเป็นที่
ต้องใช้เครื่องกรองน ้าแบบ RO นั้น ทางกลุ่มวิชาพยาธิชีวิทยา ได้น าเสนอข้อมูลว่ามีความจ าเป็น ดังรายละเอียดที่
แจ้งไว้ในไลน์กลุ่มกรรมการประจ าคณะ  
  มติที่ประชุมรบัทราบ 
 30 

3.9 งบพัฒนาบุคลากร (โควตารายบุคคล) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน สอบถามถึงงบพัฒนาบุคลากร การประชุมที่ผ่านมาเห็นด้วยใน
หลักการในการแก้ปัญหาการใช้เงิน แต่ยังมีประเด็นเพ่ิมเติมว่า ปีงบประมาณ 2567  นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์         
จะเกษียณแล้ว คณะจะด าเนินการเรื่องการใช้เงินอย่างไร 
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นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในประเด็นดังกล่าว ขอให้เป็นขวัญก าลังใจกับ
ผู้ที่จะเกษียณ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยที่จัดโครงการให้แก่ผู้เกษียณได้ไปศึกษาดูงาน ถ้าไม่พิจารณาในประเด็นนี้   
ก็จะต้องใหค้ืนเงิน 

ประธาน แจ้งว่า ประเด็นดังกล่าว ได้มีการหารือในกรรมการบริหารแล้ว กรณีที่องค์กรมีความ
จ าเป็นและเห็นว่าเป็นการการอบรมที่พัฒนางานตามยุทธศาสตร์ ก็ให้สามารถใช้งบประมาณได้ เพ่ือเป็นประโยชน์5 

ขององค์กร แม้จะไม่ใช่ความประสงค์ของบุคลากร  
รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ สอบถามว่า  กลุ่มบุคลากรที่ไปครั้งนี้ ได้กลับมาท าการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคคลท่านอื่นๆ ด้วยหรอืไม ่
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งว่า ก าลังด าเนินการให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

บุคลากรอ่ืนๆ และให้ท าเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 10 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 3.10 ความคืบหน้า KVAC 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการด าเนินการ KVAC จะ

ด า เนิ นการในวันที่  20 -21 กรกฎาคม พ .ศ .2566  ภ ายใต้  Them “Global Animal Health, Nutrition 15 

technology and Innovation”  โดยก าหนด Keynote speaker ไว้ 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1  Global Animal Health  
ส่วนที่ 2  Nutrition technology and Innovation  
ส่วนที่ 3  Dog and Cat nutrition และวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในช่วงบ่าย จะมีประชุม

ภาคีคณบดีคณะต่างๆ ด้วย  20 

  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เสนอให้ Slot 3 วันแรกเป็น Swine ส่วน Slot 3 และวันที่ 
2 เป็น Equine  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เสนอว่า ให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ของวิทยากรแต่ละคนด้วย แต่
กรรมการอ านวยการจะต้องสอบถามเรื่องลิขสิทธิ์จากวิทยากรแต่ละท่านก่อน 
  มติที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบตามท่ี รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ และ  25 

รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 แนวทางการบริหารงบประมาณของคณะ  
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอว่าตามที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่คณบดีและกรอบ30 

วงเงินการอนุมัติวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วนั้น เพ่ือให้การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปในรูปของคณะกรรมการ 
และเพ่ือความสะดวกในการบริหารงาน  จึงเสนอที่ประชุมว่าการจัดซื้อจัดหา วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ให้อยู่ใน
อ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และจะแจ้งรายการที่ขอจัดซื้อจัดหาให้กรรมการประจ าคณะรับทราบ 
และในส่วนที่วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท ต้องน าเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจ าคณะ  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่า คณะควรออกเป็นประกาศหรือแนวปฏิบัติให้ชัดเจน 
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของคณะ โดยเฉพาะในส่วนของอ านาจวงเงินเกี่ยวกับการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างที่
คณบดีหรือรองคณบดีที่จะอนุมัติ หรือเรื่องที่ต้องน าเข้าหารือหรือขอความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
เป็นเอกสารในการอ้างอิงต่อไปและแจ้งบุคลากรคณะรับทราบด้วย 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  5 

 

 4.2 งบประมาณกลางปี งบประมาณ 2566 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมให้พิจารณาการขอตั้งงบประมาณกลางปี งบประมาณ
ปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ https://kku.world/c8er8  ซึ่งงบประมาณที่ขอตั้งเป็นดังนี้  
  1. โรงพยาบาลสัตว์ จ านวน 1,880,700 บาท และขอเสนอต้ังงบด าเนินงานเพ่ิมเติมอีก 4,000,000 10 

บาท เนื่องจากเวชภัณฑ์มีราคาสูงขึน้มาก 
  2. กองบริหารงานคณะ จ านวน 3,412,000  บาท   
  รวมทั้งสิ้น 9,292,700 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ตามวงเงินที่เสนอขอตั้งมา ทั้งนี้คณบดี จะมอบหมายหัวหน้างานแผนและ
งบประมาณ จัดท ารายละเอียดโครงการที่เสนอของบกลางปี 2566 แนบประกอบทุกโครงการด้วย 15 

 
 4.3 ขอใช้งบประมาณจากกองทุนสัตววิทยารักษ์ 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ น าเสนอที่ประชุม เพ่ือขอความเห็นชอบในการขอใช้เงินจาก
กองทุนสัตวิทยารักษ์ ส าหรับโครงการปรับปรุงห้องสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวัคซีน และซื้อครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยไฟฟ้า 
จ านวน 550,000 บาท 20 

  มติที่ประชุมเห็นชอบ 

 

 4.4 รับรองเกรดวิชา VM079 001 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม น าเสนอที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบในการรับรองเกรด
วิชา VM079 001 Advanced Small Animal Medicine  ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ ประจ าภาค25 

การศึ กษ าต้ น  ปี การศึ กษ า 2565 ของนางสาววัน วิ ส าข์  ช ะ อุ่ม  ตาม เอกสารประกอบการประชุ ม  
https://kku.world/d5bnw 

มติที่ประชุม รับรอง  
 

 4.5 เสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ 30 

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมให้พิจารณาเสนอชื่อศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะครุศาสตร์ 
ซึ่งเบื้องต้น ได้สอบถามข้อมูลแล้ว คณะไม่มีศิษย์เก่าที่จบจากคณะครุศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม https://kku.world/dg0ks 

มติที่ประชุม ไม่เสนอชื่อ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 ทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ประจ าปีการศึกษา 
2565 5 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารายชื่อนักศึกษาต่างชาติที่สมัคร
ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ประจ าปีการศึกษา 2565 จ านวน 
4 ราย  คือ  

 1) Ms. Clara Pramita Kusumasri  
 2) Ms. Zhihui Zhang   10 

 3) Mrs. Liu hongmei  และ  
 4) Ms. Yang Ni  ซึ่งนักศึกษาล าดับที่ 2-4  ไดร้ับทุนจากกองทุนส่งเสริมผลิตบัณฑิตและพัฒนา

วิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จะตอ้งยุติการได้รับทุน  และเงื่อนไขการรับทุนใหมน่ี้ เป็นทุนสนับสนุนระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับคณะที่จะรับเข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/mzefy 15 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  

 
 5.2 วาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีจากอาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา  สอบถามที่ประชุมว่า เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอนรายวิชาทางคลินิก จะสิ้นสุดวาระลงในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 20 

ทางคณะได้เตรียมด าเนินการสรรหาแล้วหรือยัง 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งว่า ก าลังด าเนินการ  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 5.3 การเดินทางไปราชการที่ประเทศฝรั่งเศส 25 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน สอบถามประธานว่า การเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้   
ไปจ านวนกี่คนและได้แจ้งให้บุคลากรคณะทราบหรือไม่ 
  ประธานแจ้งว่า การเดินทางไปราชการที่ประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้ ไปทั้งหมด 4 คน คือ คณบดี   
 รองศาสตราจารย์สิริขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ ศรีงาม เพ่ือลงนามความร่วมมือด้านวิจัย เรื่องน ้าเชื้อ และจะ
เชิญมาเป็น Speaker งาน KVAC ด้วย ในส่วนของคุณอรัญญา ศิริไกรวรรณ ไปช่วยในการประสานงาน โดยไม่ใช้30 

งบประมาณของคณะ 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 5.4 มติที่ประชุมอนุกรรมการวิชาชีพ 
  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมอนุกรรมการวิชาชีพ ได้ร่าง
ข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร สพ.บ.ใหม่ เดิมจะต้องตรวจรับรองสถาบันทุก 5 ปี ปรับเป็นทุก 7 ปี ดังนั้น 
ในส่วนของหลักสูตร สพ.บ.คณะ เดิมจะต้องมีการตรวจรับรองในปี 2568 ต้องเลื่อนออกไปอีก 2 ปี 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

 
 5.5 Phishing mail 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ช่วงที่ผ่านมาได้มอบหมายให้นายยรรยง     
วังปรีชา สร้าง Phishing mail ส่งให้บุคลากรในคณะ เพ่ือต้องการทดสอบว่า จะมีบุคลากรหลงเชื่อ Phising mail  
หรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการท าแผนป้องกันระบบความปลอดภัยทางดิจทัิลให้แก่บุคลากร ซ่ึงเป็นหนึ่งในกระบวนการที่10 

หน่วยงานพึงกระท า 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เสนอว่า การกระท าในลักษณะเช่นนี้ ควรจะให้บุคคลนอกองค์กร
เป็นผู้ด านเนินการจะเหมาะสมกว่า 
  
  มติที่ประชุมรับทราบ 15 

 
เลิกประชุมเวลา 16.24 น. 
 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 20 

     กรรมการและเลขานุการ 
 

  นางสมบัติ แสงพล 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
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